

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2019, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Trường Thi tỉnh Nghệ An chúng tôi là:

Bên ủy quyền: (Sau đây gọi là Bên A)

Ông Phan Văn [] , sinh năm [] , mang chứng minh nhân dân số [] do công an [] cấp ngày [] ,
Đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối [] , phường [] thành phố [] , tỉnh Nghệ An.

Bên nhận ủy quyền: (Sau đây gọi là Bên B)

Bà Trần Thị [] , sinh năm [] , mang chứng minh nhân dân số [] do công an [] cấp ngày [] ; Đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Yên Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chúng tôi lập Giấy ủy quyền này với nội dung sau đây:

Bên A là người đã được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ tại trường Đại học Nha Trang, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Mã số HV: [] theo Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ - Đợt II năm 2019 số 758/QĐ-HĐNT ngày 08/07/2019 của Trường Đại học Nha Trang.

Bằng Văn bản này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B, Bên B đồng ý nhận ủy quyền, Bên B được đại diện, thay mặt Bên A liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Nha Trang nói trên.

Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được lập, ký các giấy tờ cần thiết, nộp các khoản phí, lệ phí và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc làm các thủ tục nói trên. Chúng tôi cam kết không thắc mắc bất cứ điều gì.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký giấy này đến khi Bên B thực hiện xong nội dung được ủy quyền nói trên.

Chúng tôi cam đoan rằng, trước khi lập Giấy ủy quyền này chúng tôi chưa ủy quyền cho ai thực hiện việc ủy quyền nói trên. Chúng tôi đã đọc nguyên văn Giấy ủy quyền này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày tháng năm 20 (*Ngày mồng tám, tháng mười một, năm hai ngàn không trăm mười chín*), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Trường Thi, số 08 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tôi **Lê Văn Hối**, Công chứng viên Văn phòng công chứng Trường Thi tỉnh Nghệ An

CHỨNG NHẬN

Giấy uỷ quyền này được lập bởi:

Bên uỷ quyền:

Ông Phan Văn , sinh năm 19 , mang chứng minh nhân dân số do công an Nghệ An cấp ngày 27/05/2019; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối , phường , thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bên nhận uỷ quyền:

Bà Trần Thị , sinh năm 1986, mang chứng minh nhân dân số do công an Hà Tĩnh cấp ngày 17/07/2017; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã huyện , tỉnh Hà Tĩnh.

- Các bên đã tự nguyện lập Giấy uỷ quyền này;
- Tại thời điểm công chứng, các bên có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mục đích, nội dung uỷ quyền không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội.
- Các bên đã đọc lại Giấy uỷ quyền này, đã hiểu rõ, đồng ý với nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã ký vào Giấy uỷ quyền này trước sự có mặt của tôi.

Giấy uỷ quyền này gồm 02 tờ, 02 trang (*trong đó có 01 trang lời chứng*), được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau (Lưu tại Văn phòng Công chứng Trường Thi tỉnh Nghệ An 01 bản).

Số công chứng: 046036 **quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD**

CÔNG CHỨNG VIÊN

*Kèm theo CMT của 2 người.
(photo)*



Lê Văn Hối